

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

อินทรีย์+เคมี...ปรองดอง



ร้ายยาวข้อดี ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี องค์กรความรู้จาก ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อมาหลายตอน...วันนี้ถึงบทสรุปกันเสียที เป็นตามวลีอมตะ... ในโลกนี้ ไม่มีอะไรดีไปหมด หรือเลวแย่เสียจนหาข้อดีไม่ได้ซะเลย...ทุกอย่างมีทั้งข้อดี ข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น

ปุ๋ยอินทรีย์มีข้อดี แม้จะมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมครบถ้วน ช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย รากพืชสามารถขนไซดูดซึมอาหารได้ดี แต่ธาตุอาหารหลักชนิดมีในปริมาณน้อย พืชดูดไปใช้ประโยชน์ทันทีไม่ได้ ต้องรอการ ย่อยสลายที่ใช้เวลานานนับเดือน จะให้พืชได้ธาตุอาหารเพียงพอต้องใช้ในปริมาณ มากกว่าปุ๋ยเคมี 8-70 เท่า ถึงจะเท่า กับปุ๋ยเคมี 1 เท่า ส่วนปุ๋ยเคมี ถึงจะมีธาตุอาหารหลัก N-P-K ในปริมาณมาก พืชสามารถดูดนำไปใช้ประโยชน์เลี้ยงลำต้น ใบ ดอก ผลได้ทันที ไม่ต้องรอการย่อยสลาย และยังสามารถใส่ปุ๋ยปรับแต่งบังคับพืชให้สี สัน รสชาติให้เป็นไปตามที่ต้องการได้

แต่กระนั้นข้อด้อยในเรื่องธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมไม่มีเลย และถ้าไปเจอดินไม่ดี ไม่มีอินทรีย์วัตถุ หรือปุ๋ยอินทรีย์มาช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชจะดูดอาหารได้ดี ปุ๋ยเคมีที่ว่ามีธาตุอาหารหลักเข้มข้น ใส่ไป มีแต่เปลืองเงิน พืชดูดปุ๋ยได้ไม่เต็มที ยิ่งประเภททำเกษตรกรแบบไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าดินของตัวเองมีความเป็นกรดเป็นด่าง ในดินมีธาตุอาหารแต่ละตัวอยู่ในดินมากแค่ไหน ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปทำให้มีธาตุอาหารตัวนั้นๆมีมากเกินไป ส่งผลเสียหนักเข้าไปอีก ฉะนั้นหนทางออกที่ดีที่สุด ก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเอง รู้จักดินที่ทำกิน พร้อมกับยึดแนวทางสายกลาง

ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น เราต้องรู้จักยอมรับในข้อดี และนำข้อดีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุด...ไม่ใช่สักแต่มองข้อเสียของอีกฝ่าย แล้วจ้องกล่าวหาโจมตีอีกฝ่าย นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ใดกับตัวเอง ยังทำให้ตัวเองทุกข์ใจ และทำสังคมสับสน บ้านเมืองที่ปรองดองกันไม่ได้ เพราะคิดทำกันแบบนี้ใช่หรือไม่... คงคิดกันได้.

ยาง-ปาล์ม-อ้อย ราคาดี อย่งพึ่งตีปีก..รอดูมีนาฯ



ในขณะที่หลายหน่วยงานพยากรณ์ปี 2560 ราคาสินค้าเกษตรยังคงไม่ดีขึ้นมากไม่ต่างจากปีที่แล้วเท่าไรนัก เพราะภาวะเศรษฐกิจของโลกยังไม่กระเตื้องเท่าไร แต่จู่ๆยางพารา ปาล์มน้ำมันและ อ้อย กลับมามีราคาพุ่งกระฉูด เห็นข้อความคาดหมาย

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) อธิบายสาเหตุที่ทำให้พืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด มีราคาสูงขึ้นว่า เกิดจากผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันลดลงไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำท่วมภาคใต้ เพราะพื้นที่ปลูกยางและปาล์มน้ำมัน 70-80% ของบ้านเราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจีนมีกำลังผลิตรถยนต์และล้อรถเพิ่มขึ้น เลยส่งผลให้ยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ที่มีราคาแค่เพียง กก.ละ 60 บาท เมื่อสิ้นปี 59 พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ กก.ละ 92.59 บาทต่อ กก. (ราคา ณ 4 ก.พ.60)



ปาล์มน้ำมันก็เช่นกัน เมื่อปลายปีที่แล้วราคาไม่ถึง กก.ละ 5 บาท ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 6.18 บาทต่อ กก. เนื่องจากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น จึงมีการนำปาล์มน้ำมันไปผสมทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B10 กับ B15 เพิ่มมากขึ้น

ส่วนอ้อยโรงงานที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ดร.ภูมิศักดิ์ บอกว่า เป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก ไม่ใช่มีเฉพาะในบ้านเราเท่านั้น หลายประเทศทั่วโลกที่เป็นแหล่งปลูกอ้อยเจอภาวะภัยแล้งเหมือนกัน เลยทำให้ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กขึ้นไปอยู่ที่ 20.33-21.00 เซนต์ต่อปอนด์ ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนอยู่ที่ 537.50 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เป็นราคาค่อนข้างดี แต่ก็ยังไม่สูงมากนัก



กระนั้น ดร.ภูมิศักดิ์ เตือนเกษตรกรว่า อย่าเพิ่งดีใจกับราคาที่สูงขึ้นมาในขณะนี้จะเป็นราคาที่ยืนอยู่ได้นาน ให้อรอตราคาหลังจากเดือน มี.ค. อีกที จะมีผลผลิตที่พื้นตัวจากน้ำท่วมจะออกมาสู่ตลาดมากขึ้นแค่ไหน และต้องใช้เวลาานเท่าไรผลผลิตที่จะกลับมาเท่าเดิม เพราะสินค้าเกษตรทั้ง 3 ชนิด ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ออกมาจะถูกนำไปขายเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานเป็นหลัก ฉะนั้นราคาจึงขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศเป็นหลัก

สรรพากรแนะนำภาษีผ่านเน็ต ห่วงสับสนสิทธิประโยชน์ลดหย่อนได้-ไม่ได้



นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า แนะนำให้ประชาชนที่มีรายได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 59 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.60 ทางอินเทอร์เน็ตของกรม เพราะจะสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำกว่ายื่นภาษีด้วยกระดาษที่อาจล่าช้า และการกรอกข้อมูลเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจไม่ถูกต้อง “การยื่นภาษีปีนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนที่ยื่นภาษีด้วยกระดาษ เพราะการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีมีหลายรายการที่ไม่สามารถหักเป็นค่าลดหย่อนหรือนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากมีรายการภาษีบางตัว มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ใช้ในปีภาษี 60 หรือเริ่มเดือน ม.ค.-ธ.ค.60 ที่ต้องยื่นแบบภาษีในปี 61”

สำหรับการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตจะดีที่สุด เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ได้วางแบบฟอร์มและคำนวณการเสียภาษีอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ภาษีรายการใดที่ยังไม่มีสิทธิ โปรแกรมฯ จะบอกทันทีว่า ไม่สามารถทำรายการนี้ได้ ต่างจากระบบเดิม ที่ต้องกรอกข้อมูลลงในกระดาษ แล้วให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือเจ้าหน้าที่คำนวณผิดพลาด จะเสียเวลาในการ

ติดต่อกับราชการในภายหลัง “ปีที่แล้ว ผู้มีเงินได้ที่ยื่นภาษีทั้งหมด 11 ล้านคน ในจำนวนนี้ 80% ยื่นทางอินเทอร์เน็ต แต่ปีนี้ กรมฯตั้งเป้าหมายว่าจะมีคนยื่นทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีก 5% รวมเป็น 85% หรือ 9.3 ล้านคน ส่วนที่เหลืออีก 15% ยังคงยื่นด้วยวิธีการแบบเดิม”

อย่างไรก็ตาม เพื่อจูงใจให้ประชาชนที่ยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ได้รับเงินภาษีคืน หากกดตกลงในแบบฟอร์มให้คืนภาษีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้ กรมฯจะใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้อง และคืนภาษีเข้าสู่บัญชีพร้อมเพย์ภายใน 1 วันทำการ จากเดิม 10-15 วัน ในกรณีที่ไม่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม “การคืนภาษีด้วยการจ่ายเงินเข้าพร้อมเพย์ กรมฯจะประหยัดเงินได้ราว 100 ล้านบาท ผู้ได้รับภาษีคืนประหยัดเวลาไม่ต้องรอรับเช็ค และธนาคารไม่ต้องเคลียร์เช็ค ซึ่งช่วง 3 ปีในตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ประชาชนที่ได้รับภาษีคืนแล้วไม่นำเช็คมาขึ้นเงิน หรือส่งเช็คไปแล้วไม่มีคนรับ มียอดเงินค้างสะสม 300 ล้านบาท แต่หากรับเงินด้วยพร้อมเพย์ ยอดเงินค้างไม่เกิดขึ้นแน่นอน”

สำหรับสิทธิประโยชน์ภาษีในปีใหม่ที่หักค่าลดหย่อน หรือหักค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว กฎหมายเก่าหักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท กฎหมายใหม่ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท, ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ กฎหมายเก่าหักได้ 30,000 บาท กฎหมายใหม่ 60,000 บาท, ค่าลดหย่อนบุตร กฎหมายเก่าคนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 3 คน กฎหมายใหม่คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนบุตร และกรณีคู่สมรสมีรายได้ให้หักค่าลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 60,000 บาท กฎหมายใหม่ 120,000 บาท

ขณะที่โครงสร้างภาษีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี, รายได้ 150,001-300,000 บาทต่อปี เสียภาษี 5%, รายได้ 300,0001-500,000 บาทต่อปี เสียภาษี 10%, รายได้ 500,001-750,000 บาทต่อปี เสียภาษี 15%, รายได้ 750,001-1 ล้านบาทต่อปี เสียภาษี 20%, รายได้ 1-2 ล้านบาทต่อปี เสียภาษี 25%, รายได้ 2-4 ล้านบาทต่อปี เสียภาษี 30% และตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 35% แต่กฎหมายใหม่ ผู้มีรายได้ 2-5 ล้านบาท เสียภาษี 30% และตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 35% โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.60 เป็นต้นไป

นโยบาย “ทรัมป์” กระทบแค่ผิว ๆ ยันไทยได้อานิสงส์หลายอย่าง



น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษานโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังออกคำสั่งพิเศษ 8 ฉบับ พบว่า นโยบายกีดกันการค้า หากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าเป็นรายสินค้าและบังคับใช้กับทุกประเทศ สินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อัญมณีและเครื่องประดับ ยางรถยนต์ กุ้งสดแช่แข็ง เป็นต้น แต่หากสหรัฐฯ ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนและเม็กซิโก สินค้าไทยจะมีโอกาสทดแทนจีนและเม็กซิโกในสหรัฐฯ และแคนาดา เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมการลงทุนที่สหรัฐฯ จะดึงดูดการลงทุนกลับประเทศ อาจเกิดการชะลอตัดสินใจลงทุนใหม่ หรือขยายลงทุนเดิมของสหรัฐฯ ในไทยได้ ขณะที่นโยบายการคลังแบบขยายตัว โดยเพิ่มขาดดุลการคลังและลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว เพิ่มกำลังซื้อของประชาชน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย แต่ผลจากเศรษฐกิจขยายตัว ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจขึ้นดอกเบี้ย ค่าเงินสหรัฐฯ อาจแข็งค่า และค่าเงินบาทอ่อนค่า ซึ่ง จะดีต่อการส่งออกไทย สำหรับการถอนตัวจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภูมิภาคแปซิฟิก (ทีพีพี) จะทำให้คู่แข่งไทยที่เป็นสมาชิกทีพีพี ทั้งเวียดนามและมาเลเซีย ไม่ได้เปรียบไทยในตลาดสหรัฐฯ ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน อาจทำให้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงได้อีก ขณะที่สนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐฯ จะต้องมีการเจรจาใหม่หรือไม่ และจะฟื้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหรัฐฯ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายทั้ง 2 ประเทศ

“อภิศักดิ์” ย้ำไม่ถึงแตก



นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงษ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของประเทศไม่ได้มีปัญหาแม้ว่าเงินคงคลังจะลดลง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เพราะรัฐบาลก็เหมือนภาคเอกชน กรณีที่มีเงินสดส่วนเกินหรือสภาพคล่อง ซึ่งไม่ได้นำไปทำอะไร ก็จะพยายามให้มีสภาพคล่องส่วนเกินเหลือน้อยที่สุด เพื่อประหยัดดอกเบี้ย เพราะประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการกักตุนเงินเพื่อการลงทุนและพัฒนาประเทศ ดังนั้น เงินคงคลังที่ลดลงจึงไม่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันเครื่อง และรัฐบาลก็ไม่ได้ถึงแตกอีกด้วย

“เงินคงคลังที่ลดลงเหลือระดับ 75,000 ล้านบาท เป็นสิ่งที่ดี และเป็นนโยบายของกระทรวงการคลังที่ต้องบริหารเงินสดให้ดี ไม่ให้เหลือเงินจำนวนมาก ซึ่งกรมบัญชีกลางจึงพยายามที่จะรักษาระดับเงินคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำสุดเท่าที่จะรับได้ ซึ่งหากคำนวณอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่ระดับ 2% ต่อปี หมายถึงหากเรามีเงินคงคลัง 100,000 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยถึงปีละ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่ไม่มี ความจำเป็นในการใช้เงินก็ควรมีเงินคงคลังเหลือ 50,000-100,000 ล้านบาท โดยในช่วงปลายเดือนที่มีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ยอดเงินคงจะขึ้นไปแตะ 100,000 ล้านบาท แต่ช่วงกลางเดือนจะเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาท”

นายอภิศักดิ์ก็กล่าวต่อว่า หลักการเรื่องเงินคงคลัง กรมบัญชีกลางจะเตรียมเงินเอาไว้ใช้ล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ และขอยืนยันว่า ฐานะการคลังของประเทศไม่ได้มีปัญหา เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ประเทศจำเป็นต้องใช้เงิน กระทรวงการคลังก็ยังมีช่องทางในการกู้เงินอีกมาก โดยกฎหมายกำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินระยะสั้น (short term) ด้วยการออกตั๋วเงินคลังได้อีกประมาณ 80,000 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2560 ก็ยังสามารถขาดดุลงบประมาณได้อีก 390,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่รัฐบาลสามารถกู้เงินได้มีมากถึง 470,000 ล้านบาท ซึ่งมากพอต่อการบริหารประเทศ